



## ประกาศโรงเรียนครูประชาสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  
ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

\*\*\*\*\*

ด้วย โรงเรียนครูประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา  
อุทัยธานี ชัยนาท ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาวิชา  
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครตามประกาศโรงเรียนครูประชาสรรค์  
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ ทางโรงเรียนครูประชาสรรค์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ดังนี้

### ๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

#### ๑.๑ บัญชีผู้มีสิทธิ์สอบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวณัฐธิดา ดีเสมอ	
๒	๐๐๒	นางสาวศศิภา นามเจริญ	

#### ๑.๒ บัญชีผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๓	นายโกวิท สุตรอด	มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศโรงเรียนครูประชาสรรค์

### ๒. กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๔ (อาคารเฟื่องฟ้า) โรงเรียน  
ครูประชาสรรค์ และเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางดังนี้

ลำดับ	รายการ	เวลา	คะแนน	หมายเหตุ
๑	ข้อสอบวัดความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขา	๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. (๑ ชั่วโมง).	๕๐ คะแนน	ข้อสอบปรนัย
๒	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา	๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป	๕๐ คะแนน	๑. การสัมภาษณ์ (คุณลักษณะส่วนบุคคล) คะแนน ๒๐ คะแนน ๒. สาทิตการปฏิบัติการสอน (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับ ม.๓ ๑ แผน เวลา ๓๐ นาที คะแนน ๓๐ คะแนน

ลำดับ	รายการ	เวลา	คะแนน	หมายเหตุ
๓	ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอบปฏิบัติงานเฉพาะ (การสอบตัดต่อภาพยนตร์)	๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (๒ ชั่วโมง)	๑๐๐ คะแนน	๑. ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ (๔๐ คะแนน) ๒. เทคนิคของการตัดต่อภาพยนตร์ (๓๐ คะแนน) ๓. ความคิดสร้างสรรค์ (๓๐ คะแนน)
รวม			๒๐๐ คะแนน	คะแนนทั้งหมด ๒๐๐ คะแนน ทหาร ๒ คงเหลือ ๑๐๐ คะแนน

หมายเหตุ : วัน - เวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

### ๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะดูจากการ สอบปฏิบัติตัดต่อ โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

### ๔. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าห้องแท็บเล็ต อาคาร ๕ (อาคาราชาวดี) โรงเรียนครูประชาสรรค์และทางเว็บไซต์ <https://www.Khu.ac.th>

### ๕. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงเรียนครูประชาสรรค์ จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เป็นบัญชีรวมของโรงเรียนครูประชาสรรค์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ ๒ ปี นับจากประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเมื่อโรงเรียนครูประชาสรรค์ ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ หรือเมื่อโรงเรียนครูประชาสรรค์เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณีโดยเข้ารับการสอบคัดเลือกนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปแสดงในวันสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



(นายเผด็จ สุพันธ์นา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนครูประชาสรรค์